



บ้านบ้าน

✓ ยางกล้วยดิบคนล้านนา

ชะงากการนำมารักษาแผลไก่

ต้นกล้วย ไม่ว่าจะ เป็นกล้วยในบ้าน กล้วยป่า ย่อมให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ มากมาย ที่ผู้คนได้พึ่งพามาแล้วในอดีตกล้วย ได้สนองตอบความต้องการให้ผู้คนสมประสงค์ ทั้งเครื่องบริโภค อุบโภค ตลอดจนเป็นยา รักษาโรค แผลของสัตว์เลี้ยงโดยใช้ยาง กล้วยดิบมารักษาแผลไก่ เป็นต้น

ด้วยวัยเจ็ดสิบแปดปี ที่พ่ออู๋ทอง ผ่านประสบการณ์มาโขกโขน โดยเฉพาะการ เลี้ยงไก่ชนสืบต่อบรรพบุรุษจนสร้างไก่ชนราคา เป็นหมื่นมาแล้วหลายตัว พ่ออู๋ได้รับมรดก เป็นองค์ความรู้การเลี้ยงไก่ การรักษาไก่จาก ท่านพ่อ ท่านผู้เฒ่าในหมู่บ้าน และได้นำความรู้

มาใช้ในทุกแง่ทุกมุม จนเป็นความชำนาญ ทักษะสร้างสมแล้วถ่ายทอดสู่ลูกหลานอยู่ใน ปัจจุบัน

ที่บ้านพ่ออู๋ทองนับว่าเป็นแหล่งเรียน รู้ของผู้คนทุกรุ่นทุกวัยไปเยี่ยม พุดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงไก่ชน ด้วยวิธีการพื้นบ้าน บางครั้งไต่บาดเจ็บจาก

การชน หรือถูกสัตว์อื่นๆ ไล่กัด จิกตี เจ้าของ จะนำมาให้ท่านพ่ออู๋ทองมาดูแลรักษา หรือ บอกวิธีการรักษาให้

บุญปิ่นหนุ่มใหญ่ชอบเลี้ยงไก่ชนแค่ ชาดความรู้ ทักษะในการดูแลรักษาไก่ จู่ๆ เกิด มีไก่ชนกัน จนเกิดอาการปากทักเป็นเหตุให้ เลือดไหลไม่หยุด ต้องรีบไปหาพ่ออู๋ทองคน



เก่งของหมู่บ้าน

พ่ออู๋ตรวจดูอาการบาดเจ็บปลาย
จงอยปากล่าง เลือดพุ่งปริ๊ด.....ปริ๊ด ตาม
แรงของ หัวใจที่กำลังฉืดเลือด ทำเอาเจ้าของ
ใจเสียนึกว่าได้ตัวเก่งคงไม่รอดแน่

พ่ออู๋บอกว่าย่าตกใจ “ในสวนหลัง
บ้านกำลังมีกล้วยออกเครือ ให้ไปตัดเอามา
ทั้งเครือนั่นแหละ เพื่อจะนำยางกล้วยมาใส่
บาดแผล”

บุญปิ่นรีบไปหลังบ้านตัดกล้วยตัดมา
ทั้งเครืออย่างไหลปลิดๆพ่ออู๋บุญทรงรีบ
นำเอากะลารองรับยางกล้วยไว้ นำปิกไก่ชุปยาง
กล้วยหยอดลงไปใส่แผล ปนเลือดที่กำลังออกมา
อย่างไม่หยุด พ่ออู๋นำยางกล้วยใส่ลงไปเรื่อยๆ
จนยางกล้วยเข้มข้นจับเอาเลือดจนหมด และ
หยุดไหล

พ่ออู๋กล่าวว่า “ปากไก่มันแข็งเหมือน
เล็บ แต่ข้างในมันมีหลอดเลือดเลี้ยงอยู่ หาก
ปากไก่หักเลือดมันจึงไหล แต่เมื่อปากไก่แล้ว
มันจะไม่ยาวออกมาเหมือนเล็บ มันจะสั้นอยู่
อย่างนั้น”

ยางกล้วยดิบนอกจากใช้ใส่แผลปาก
ไก่แล้วยังใช้ใส่แผลที่อื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน หาก
ไก่บาดเจ็บมีแผลสดๆ ให้รีบนำยางกล้วยดิบ
มาใส่ จะทำให้แผลหายรวดเร็ว

ข้อห้ามสำหรับไก่ที่บาดเจ็บครั้งที่ปาก
เจ้าของต้องคให้ข้าวเปลือก หรืออาหารที่เป็น
เม็ดแข็ง เพราะจะทำให้แผลเปิดกว้าง ฉีกไป
อีกมาก ต้องใช้อาหารที่เป็นผง เช่น แกลบอ่อน
หรือปลายข้าวป่น ให้กินแผลหายสนิทแล้ว
จึงให้ข้าวเปลือกกินตามปกติ

การดูแลรักษาไก่ปากหัก พ่ออู๋ทอง
สอนว่า “ต้องขังให้มันอยู่เดี่ยวๆ ไว้ก่อน ขณะ
เดียวกันต้องหมั่นตรวจดูแผลอยู่เสมอ หาก
ยังไม่หายเป็นปกติต้องนำยางกล้วยดิบมาใส่
อยู่เสมอ แผลก็จะหายเป็นปกติ”

ยางกล้วยดิบคนล้านนา ะพญาการนำ
มาทำยารักษาแผลไก่ได้ดีและประหยัดเงินแท้ๆ

สัมภาษณ์ผู้เฒ่า อายุ 78 ปี จำนวน 1 คน
ยางกล้วยบ้านทรายมูล อ. สันกำแพง
จ.เชียงใหม่.

โดย...นิคม พรหมมาแพทย์

★ ยางกล้วยดิบใช้รักษาแผลไก่.